
Fulltrúi Samfylkingarinnar leggur fram eftirfarandi fyrirspurn: 
 
Hvar í Hafnarfirði er stunduð listmuna-/listsköpun sem bærinn hefur vitneskju um? Vinsamlegast 
sundurliðið aðstöðu í einkaeign, vinnuaðstöðu sem listamenn leigja af einkaaðilum og aðstöðu sem 
bærinn leggur til listamanna gegn einhverskonar niðurgreiðslu. Rétt er að nefna að ekki er verið að 
spyrja um sýningarhúsnæði á listmunum listamanna. 
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